



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับประจำวันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## นักวิชาการ ชี้ การเมืองรุนแรงทำเด็กก้าวร้าว



ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

การพาเด็กเข้าสู่สนามการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไร จะส่งผลต่อพฤติกรรมเด็ก มีความก้าวร้าวปม  
เพาะภาวะความเครียด โดยเรียนรู้และซึมซับจากสื่อที่ได้เห็นได้ยิน...

**ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา** ประธานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย

**มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าววันที่ (22 เม.ย.) ถึงเหตุการณ์บ้านเมืองที่มีกลุ่ม  
ต่าง ๆ ออกมาเรียกร้องว่า การออกมาแสดงออกทางการเมืองย่อมส่งผลถึงตัวเด็กแน่นอน**

การพาเด็กเข้าสู่สนามการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรนั้น เด็กได้เห็นเป็นส่งผลต่อพฤติกรรม  
โดยตรงของเด็ก เขาจะนำไปเป็นแบบอย่าง ขณะเดียวกันเสียงต่าง ๆ ที่อยู่ในการชุมนุมนั้นเขาก็จะซึม  
ซับอย่างเช่น เสียงด่า เสียงบ่น เสียงตะโกน ล้วนแล้วแต่ปมเพาะภาวะความเครียด และภาวะความ  
ก้าวร้าวให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กทั้งสิ้น

ปธ.โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย มศว กล่าวต่อว่า แต่อย่างไรก็ตาม ความ

ก้าวร้าวไม่ได้เกิดขึ้นขณะที่ผู้ใหญ่พาเด็กไปร่วมชุมนุมเท่านั้น การดูรายงานข่าวต่าง ๆ ที่บ้านหรือฟังพ่อแม่และคนอื่น ๆ วิพากษ์วิจารณ์ข่าวในโทรทัศน์ เด็กก็จะรับรู้ ซึมซับสิ่งที่ได้เห็นและได้ฟังจากผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งจะเห็นว่าถ้าไม่ระวังความรุนแรงจะเข้าสู่บ้าน โดยที่เราแทบจะ 모르ตัว เมื่อเด็กกล่าวคำไม่สุภาพ โดยเลียนแบบจากพ่อแม่หรือคนในบ้านที่ดูข่าว พ่อแม่ก็จะดูเด็ก โดยที่เด็กจะรู้สึกงงว่าทำไมผู้ใหญ่พูดคำไม่สุภาพได้และทำไมเขาถึงพูดไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จะเกิดมากขึ้น ๆ จากการเสพข่าวสารในทุกวันนี้

“ถ้าวันนี้เด็กไทยมีความก้าวร้าวมากขึ้น ขอบอกว่าเป็นปลายเหตุที่ผู้ใหญ่ก่อกวนทั้งสิ้น ทำอย่างไรให้เด็ก ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเด็ก 3-7 ขวบ หรืออยู่ในช่วงวัยรุ่น วัยมีทักษะชีวิต รู้จักคิดแยกแยะสิ่งที่ได้เห็น ได้ยินมา รู้จักนั่งใช้ความคิดให้มาก ฟังความเห็นต่างของคนอื่น มีวินัยในตัวเอง สิ่งเหล่านี้ต้องร่วมกันพัฒนาให้เกิดขึ้นกับเด็กไทยให้ได้ มิฉะนั้นสังคมไทยจะมีแต่ความทศณะของตัวเองเต็มไปหมด โดยที่ไม่สนใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทางศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์จึงได้จัดโครงการทักษะ ชีวิตขึ้น 2 รุ่น เพื่อเพิ่มทักษะให้กับวัยรุ่นไทย รู้จักฟังคนอื่น รู้จักนั่ง ใช้ข้อเท็จจริงมาพิจารณา มากกว่าจะเชื่อตามทศณะ โดยจัดขึ้นในวันที่ 26-30 เม.ย.53 และในวันที่ 3-7 พ.ค.53" ดร.จิตรา กล่าว